

## LỄ HỘI ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH NĂM 2024

# Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch

Cùng với Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà còn có 93 di tích cấp tỉnh, nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa không chỉ thể hiện tình yêu, niềm tự hào dân tộc sâu sắc mà còn góp phần quảng bá, phát triển du lịch, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.



Tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội đền Trần 2024. Trong ảnh: Một cảnh trong vở diễn bán thực cảnh "Hùng oanh một cõi trời Nam".

### Tôn trọng, bảo tồn nguyên trạng yếu tố gốc của di tích

Ngày 16/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần nhằm bảo tồn, tôn tạo, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt tương xứng với vai trò của vương triều Trần trong lịch sử dân tộc và phát huy giá trị khu di tích, các khu vực khảo cổ có liên quan trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách khi về thăm Thái Bình. Từ đó, kết nối quần thể các điểm di tích gắn với vương triều Trần ở Thái Bình với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Phạm vi lập quy hoạch có diện tích 195,01ha. Tháng 8/2023, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo phương án quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch phải thể hiện nét khác biệt riêng có, ý nghĩa lịch sử của di tích; không gian khu lăng mộ, khu đền thờ phải tôn nghiêm, tĩnh lặng, các khu vực phụ trợ cần có cảnh quan hài hòa, phù hợp, bảo đảm yếu tố tâm linh, phát huy giá trị, quảng bá du lịch, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia vào các hoạt động phục vụ văn hóa, du lịch địa phương.

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với đơn vị tư vấn, huyện Hưng Hà tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần trên nguyên tắc tôn trọng và bảo tồn nguyên trạng yếu tố gốc của di tích, đồng thời mở ra một không gian mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, hạng mục phụ trợ để kết nối các khu, điểm du lịch trong tỉnh với các khu, điểm du lịch trong nước phục vụ phát triển du lịch.

### Thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 103-NQ/HU, ngày 10/12/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Hưng Hà có nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã từng bước hình thành các điểm, tuyến du lịch gắn với các di tích lịch sử văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Hoạt động du lịch

đã từng bước đi vào nền nếp, tại một số điểm du lịch đã có tổ thuyết minh giới thiệu về những sự kiện lịch sử liên quan đến di tích, qua đó tạo điều kiện cho du khách thập phương, nhân dân địa phương có thêm hiểu biết về giá trị, ý nghĩa của các điểm du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích trong đời sống đương đại.

Thường xuyên có mặt tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần để đón tiếp du khách về dâng hương, văn cảnh, trong những ngày lễ hội đền Trần, công việc của Nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Thắng, thành viên Ban Quản lý di tích càng thêm bận rộn. Chia sẻ về những điểm mới trong lễ hội truyền thống năm nay, Nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Thắng cho biết: Mỗi kỳ lễ hội truyền thống, khu di tích đón tiếp hàng vạn du khách về dâng hương, tế lễ và tìm hiểu lịch sử dân tộc. Mong muốn thông qua lễ hội du khách gần xa sẽ hiểu hơn về những dấu mốc lịch sử của dân tộc và mỗi người dân địa phương thêm tự hào về quê hương mình là nơi phát tích của một vương triều hùng mạnh.

Là một trong những du khách du xuân tại đền Trần trong dịp diễn ra lễ hội truyền thống, bà Mai Thị Vui, thành phố Hà Nội cho biết: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đoàn chúng tôi về dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua triều Trần tại đền Trần ở Thái Bình, thấy khung cảnh rất đẹp, không khí rất vui tươi, phấn khởi hướng đến lễ hội lớn. Đoàn sẽ trở lại khu di tích để hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, trải nghiệm những hội thi dân gian.

Ông Đinh Bá Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà thông tin: Chúng tôi đang tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, tăng cường quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh xúc tiến thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch... Bên cạnh đó, gần du lịch Hưng Hà với du lịch của tỉnh, của vùng miền và cả nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách; kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các di tích..., sớm đưa Hưng Hà trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đang xây dựng nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2030. Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân cùng tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt với khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Tiến Đức là điểm đến nổi tiếng cùng với lễ hội theo quy mô cấp tỉnh diễn ra hàng năm sẽ đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng gắn với phát triển dịch vụ, thương mại trên địa bàn huyện.

TU ANH

# Trường Sa - vững vàng giữa trùng khơi

## KỶ 4: "LÁ CHẮN THÉP" GIỮA TRÙNG KHƠI

Cùng với việc tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa còn luôn thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, sự chung tay của nhân dân cả nước, thời gian qua, đảo Trường Sa đã xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở kiên cố cho quân và dân trên đảo. Hiện nay, đảo Trường Sa đã có điện từ nguồn năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bình nhất Định Thành Vinh, Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa tâm sự: Khi mới ra nhận nhiệm vụ tại đảo tôi cũng có chút bỡ ngỡ, thế nhưng được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, luyện tập sẵn sàng chiến đấu cùng đồng đội đã giúp tôi với bớt nỗi nhớ nhà. Các chiến sĩ trong đơn vị luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Các lực lượng trên đảo Trường Sa được huấn luyện chính quy, tinh nhuệ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa luôn đoàn kết, chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa thì tàu hải sát biển không may gặp nạn. Những ngày đầu tháng 1/2024, anh Nguyễn Đình Chiếu, quê ở tỉnh Bình Định cùng các thuyền viên đang khai thác hải sản gần đảo Trường Sa thì tàu hết nhiên liệu, anh đã neo tàu của mình tại âu tàu trên đảo để xin hỗ trợ nước ngọt. Anh Chiếu giải bày: Âu tàu rất hữu ích đối với ngư dân chúng tôi bởi nếu không có âu tàu chúng tôi phải quay về rất xa để lấy nước. Những âu tàu tránh bão là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển. Bởi khi vào đây ngư dân luôn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo hỗ trợ, kịp thời cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, nước ngọt, thuốc men khi cần.

Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Mỗi khi có bão, ngư dân thường vào neo đậu tại âu tàu, chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con đánh bắt

hải sản đúng quy định, sẵn sàng chia sẻ với bà con lương thực, thực phẩm, nước ngọt. Quân và dân luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, nếu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa chia sẻ: Sự quan tâm của cả nước dành cho Trường Sa về vật chất cũng như tinh thần là nguồn động viên to lớn giúp quân và dân Trường Sa quyết tâm giữ vững chủ quyền, xây dựng đảo Trường Sa ngày càng khang trang. Hệ thống doanh trại được xây dựng kiên cố, hiện đại, đầy đủ vũ khí, trang bị, đáp ứng kịp thời công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn rất hăng hái tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển, giúp bà con dân yên tâm đánh bắt hải sản, giữ vững chủ quyền và làm giàu cho quê hương. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn nhận đỡ đầu con em

(còn nữa) TIẾN DAT

## THANH NIÊN ĐÔNG HƯNG

# Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) của huyện Đông Hưng đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nguyễn Xá anh hùng, cả ông nội và cha đều đã từng là Bộ đội Cụ Hồ, hiểu và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, ông Nguyễn Xuân Phong - bố em Nguyễn Xuân Tâm luôn dạy bảo con phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao quý của thế hệ đi trước. Biết tin con trúng tuyển NVQS, ông Phong rất phấn khởi. Ông cho biết: Khi con tôi đến tuổi thực hiện NVQS, tôi đã động viên con lên đường nhập ngũ và cố gắng phấn đấu làm tròn trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc. Tôi tin tưởng trong môi trường quân đội con sẽ trưởng

thành, biết tự lập, rèn được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Xuân Tâm cho biết: Lúc trên nhận lệnh nhập ngũ em cũng có chút lo lắng vì sẽ phải xa gia đình. Nhưng được sự động viên của bố mẹ, bạn bè, em đã vững tâm, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em xác định nhập ngũ vì thiêng liêng cao cả của thanh niên là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Năm nay, xã Nguyễn Xá có 14 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Ông Phạm Hồng Quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Đến nay, tất cả tân binh đã nhận lệnh nhập ngũ, tiếp nhận đầy đủ quân tư trang; xã đã tổ chức gặp mặt, trao quà tạo sự phấn khởi cho tân binh và gia đình trước

khi nhập ngũ. Tại xã Đông Kinh, em Nguyễn Công Hưng cũng rất vui khi có tên trong danh sách trúng tuyển NVQS. Bố mẹ Hưng đã mất, cuộc sống vô cùng khó khăn, em ở một mình trong căn nhà trống trải, làm nhiều công việc để mưu sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà Hưng quên nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân năm 2024, Hưng đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện, trưởng thành. Khi biết tin mình trúng tuyển, Hưng rất vui, sẵn sàng chờ ngày lên đường về đơn vị mới. Được lãnh đạo huyện, xã đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà trước ngày lên đường nhập ngũ, Hưng xúc động chia sẻ: Trước ngày tòng quân, em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nhờ người hương khói cho bố mẹ khi em vắng nhà, ra một thấp hương húa

với bố mẹ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Còn hành trang thanh niên Nguyễn Tuấn Anh, thị trấn Đông Hưng mang theo khi nhập ngũ là những lời căn dặn của bố, là niềm mong mỏi của mẹ thay con khôn lớn, trưởng thành, đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuấn Anh chia sẻ: Em vừa học xong đại học nhưng chưa đi làm mà nhập ngũ để thực hiện ước mơ của mình. Môi trường quân đội là nơi rèn luyện để có được bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của thanh niên. Em mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội để được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành. Để kịp thời động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, những ngày này, lãnh đạo huyện, Ban CHQS huyện, chính quyền các xã, thị trấn đã có những hoạt động thiết thực như thăm

hỏi gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gặp mặt, trao quà động viên thanh niên, tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ, phấn khởi cho thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Qua đó cũng nắm tình hình tư tưởng, hiểu thêm hoàn cảnh gia đình thanh niên nhập ngũ để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp. Trung tá Chu Đăng Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Năm nay, Đông Hưng được giao 415 chỉ tiêu, trong đó có 373 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để công tác tuyển quân đạt cả về số lượng và chất lượng, Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện bám sát chỉ tiêu, rà soát thanh niên trong độ tuổi theo luật định, tiến hành các bước tuyển chọn chặt chẽ từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Huyện đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 192 thanh niên chuẩn bị thực hiện NVQS và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024. Chất lượng công tác tuyển quân năm nay khá cao. Công dân không

chỉ có sức khỏe tốt mà còn có trình độ học vấn cao hơn năm trước. Số công dân tự nguyện xung phong nhập ngũ nhiều. Điều này cho thấy nhận thức và trách nhiệm của thanh niên với

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, huyện Đông Hưng đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân tổ chức tại Đền thờ Đại tướng

Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, các thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đều đã sẵn sàng lên đường về đơn vị mới.

THU HIỀN



Em Nguyễn Xuân Tâm, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) cùng bố chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.